



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๒  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย  
ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูชั้นวิฤต ให้โรงเรียนคู่พัฒนา  
ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)

ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๒ รับสมัครบุคคล  
เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษา  
ขาดแคลนครูชั้นวิฤต ให้โรงเรียนคู่พัฒนาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ลงวันที่ ๒๒  
กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวดังกล่าว ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศ  
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก รายละเอียดตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

อนึ่ง การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๒ โดยทำงานเป็นทีมทุกขั้นตอน มีกระบวนการ  
ทำงานที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรม มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาในการ  
ดำเนินการและไม่ให้มีการเรียกร้องประโยชน์หรือค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้สมัครหรือผู้ใดที่ช่วยเหลือให้ผู้สมัครผ่านการ  
คัดเลือก หากมีกลุ่มบุคคลหรือมีบุคคลหนึ่งบุคคลใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือผู้เข้ารับการคัดเลือกได้ในการ  
คัดเลือกครั้งนี้ โดยเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนหรือเรียกค่าใช้จ่ายในการคัดเลือก ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบ  
ผู้กระทำการดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๒ จะดำเนินการทางวินัยและอาญา  
แก่ผู้ดำเนินการและผู้เกี่ยวข้องต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสมพงษ์ พรหมใจ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๒

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย  
 ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูชั้นวิฤกต  
 ให้โรงเรียนคู่พัฒนาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)  
 (แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ลงวันที่ ๖ สิงหาคม 2562)

ที่	เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ สกุล	หมายเหตุ
1	001	นางสาวสุศารัตน์ อ้นนาง	วันที่ 8 สิงหาคม 2562
2	002	นางสาวปภาวิธินภรณ์ พรหมจวง	- สอบภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป
3	003	นางสาวจรรุวรรณ วงษ์ญาติ	และภาค ข ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ,
4	004	นางสาวแก้วกัลยา มณเฑียร	เวลา 14.00 น. - 15.30 น.
			ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
			ห้องสอบที่ 1 : เลขที่ 001-004
			หมายเหตุ : ให้ผู้เข้าสอบนำบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ
			และบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่
			คุมสอบ และนำอุปกรณ์การสอบข้อเขียน
			เช่น ปากกา, ปากกาลบคำผิด มาในวันสอบ

